



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๑๓๕

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยสำนักงาน ก.ท. แจ้งว่า ตามที่ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ และจัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน (คณะที่ ๑) รายงานมุกดา เลขาวิพัฒน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ได้เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เป็นศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัด เทศบาลเมืองแพร่ โดยสำนักงาน ก.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ ๕ (พนักงานครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญพิเศษ) ได้ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน โดยพิจารณาจากข้าราชการประเภทอื่นที่มีวิทยฐานะหรือระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเกียรติประวัติผลงานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้เกิดการประเมินเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ควรเสนอบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสะดวต่อคณะกรรมการประเมิน ประกอบกับ อ.ท.โครงสร้างฯ เคยให้ข้อคิดเห็นว่า ควรเสนอรายชื่อกรรมการประเมินที่มีระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป จึงจะมีความเหมาะสมกว่า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอรายชื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว จึงขอความร่วมมือเทศบาลเมืองแพร่ ในฐานะต้นสังกัดของพนักงานเทศบาลรายดังกล่าวข้างต้นพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับศาสตราจารย์ และคณะกรรมการประเมินลำดับที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการด้านการศึกษาในจังหวัด ให้จังหวัดแพร่ ทราบด้วยเพื่อจักได้รายงาน ก.ท. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒

กว.มต.  
อ.ม.

ว



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
1343  
11 เม.ย. 2567

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๑๖๙

ถึง สำนักงาน ก.ท.จ.แพร่

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๕๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอรายชื่อ คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ และหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๑๐๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน (คณะที่ ๑) ของนางมุกดา เลขะวิวัฒน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ที่เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อให้ ก.ท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจำนวน ๕ คน ความละเอียดครบถ้วน นั้น

สำนักงาน ก.ท. พิจารณาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ ข้อ ๑๕.๕.๓ กำหนดให้ ก.ท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้แทนส่วนราชการด้านการศึกษาในจังหวัด ปลัดเทศบาล ท้องถิ่นจังหวัด และพนักงานครูเทศบาล ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูเชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้มีข้อสังเกตในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ คณะที่ ๑ (คณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน) ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการ ลำดับที่ ๕ (พนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญพิเศษ) ได้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน โดยพิจารณาจากข้าราชการประเภทอื่นที่มีวิทยฐานะหรือระดับตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเกียรติประวัติผลงานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้เกิดการประเมินเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ควรเสนอบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อคณะกรรมการประเมิน ประกอบกับ อ.ก.ท.โครงสร้างฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นกรณีข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (เทียบเท่าระดับ ๑๐) ควรเสนอรายชื่อกรรมการประเมินที่มีระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป จึงจะมีความเหมาะสมกว่า ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ และมติดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแพร่พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับศาสตราจารย์ และคณะกรรมการประเมินลำดับที่ ๒ ซึ่งต้องเป็นผู้แทนส่วนราชการ ด้านการศึกษาในจังหวัด เพื่อนำเสนอ ก.ท. พิจารณาแต่งตั้งต่อไป



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน มณีจันทร์ โคตรบรรเทา โทร. ๐๙ ๒๒๖๕ ๑๓๕๑